

Tranh chấp đất đai ở Hà Tĩnh : Cán bộ bỏ dân đánh "trung thối ng"

Tác Giả: Th&#y My

Thứ Năm, 16 Tháng 8 Năm 2012 14:39

Dân r&#t đông, tr&# s&# xã b&# đ&#p tan tành luôn, gi&#ng nh&# m&#t cái ch&#, nh&# bãi chi&#n tr&#ng.



□

T&#i Vi&#t Nam, tranh chấp gi&#a ng&#i dân và chính quy&#n xu&#t phát t&# vi&#c tr&#ng thu đ&#t đai (Reuters)

Hàng trăm ng&#i dân xã Yên L&#c, huyện Can L&#c, Hà Tĩnh t&#i 14 r&#ng sáng 15/08/2012 đã bao vây tr&# s&# y ban xã, đ&#p phá đ&# đ&#c và đánh tr&#ng th&#ng hai cán b&#.

AFP đ&#n ngu&#n tin t&# báo chí trong n&#c hôm nay cho bi&#t nh&# trên, và nh&#n đ&# nh&#ng nguyên nhân là do tr&#ng thu đ&#t đai.

Hãng tin Pháp trích b&#n tin c&#a báo Thanh Niên nói r&#ng b&#o đ&#ng đã x&#y ra sau v&# b&#t gi&# anh Đ&#ng Văn Công, m&#t thanh niên 27 tu&#i, có nguyên nhân sâu xa t&# tranh chấp đ&#t đai.

Theo t&# báo, ngày 29/06/2012 anh Công và ng&#i anh ru&#t đã dùng máy đào, xúc đ&#t t&#i khu

Tranh chấp đất đai ở Hà Tĩnh : Cán bộ bắt dân đánh "trung thủ"?

Tác Giả: Thùy My

Thứ Năm, 16 Tháng 8 Năm 2012 14:39

Việc săn bóng cũ "thuộc địa" ở xã Yên Lạc quở lý". Bộ chính quy định ngăn trở, hai anh em đã phẫn nộ, sau đó anh Công bắt giam và khỉ.

Chiều 14/08/2012, hàng trăm người dân bao vây phòng làm việc của chính quyền và phó chính quyền xã, yêu cầu thả ngay anh Công. Đến tối thì họ bắt đầu đốt sào xã, đánh trung thủ hai cán bộ xã trên phố và nhốt vào, ngoài ra có bắt cán bộ huyện và bắt công an viên bắt.

Theo AFP, các vụ tranh chấp đất đai gần đây càng nhiều ở Việt Nam, nơi mà toàn bộ đất đai thuộc sở hữu Nhà nước. Có đến 70% số vụ kiện liên quan đến đất đai.

Chính quyền không nên có bất kỳ hành động nào cho dân có thể di dời, nhưng thì người dân không nên được bao nhiêu do họ hành chính tham nhũng.

Trên RFI Việt Nam, một người theo tin tức của các viên chức Can Lộc, Hà Tĩnh không muốn nói tên, cho biết :

"Số việc hàng trăm người dân đã bao vây trụ sở ủy ban nhân dân xã Yên Lạc của huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, xảy ra bắt đầu từ khoảng 15 giờ chiều 14/8, khi người dân kéo hàng loạt đốt sào này, đòi đập phá các vật chất của ủy ban, rồi đánh người, bắt giam hai chính quyền và phó chính quyền xã vào phòng làm việc.

Họ yêu cầu phải thả người trong gia đình họ ra, thì mới tha cho những cán bộ bắt ở xã này.

Nguyên nhân như thế này. Trước đó, sáng 14/8 công an huyện đã bắt Đặng Văn Công, 27 tuổi ở thôn Trảng Sơn xã Yên Lạc, vì lý do anh này chặn người thi hành công vụ và khai thác đất đai trái phép. Người dân kéo đốt sào xã vì họ nghĩ rằng việc bắt người là trái phép, không đúng quy định.

Vì vậy họ bắt cán bộ xã phải trả tiền bồi thường cho công an huyện đòi thả người. Nếu không họ

Tranh chấp đất đai ở Hà Tĩnh : Cán bộ bỏ dân đánh "trộm cắp" ng

Tác Giả: Thy My

Thứ Năm, 16 Tháng 8 Năm 2012 14:39

sở hành hung và cướp phá cướp vật chất của ủy ban xã.

Dân rớt đồng, trừ số xã bỏ cướp tàn thành luôn, giết người mất cái chết, như bãi chiến trường.

RFI: Nguyên nhân sâu xa có phải là vấn đề đất đai không?

Yên Lộc là nơi rớt nạn, cướp làng theo Thiên Chúa giáo. Theo như chính quyền địa phương và công an huyện thì đất trống Công và anh trai khai thác đất trái phép rồi sân bóng của ủy ban xã. Vì vậy xã mời lập đoàn kiểm tra xuống để nghi phạm đang ngay việc khai thác đất, thì họ chặn lại các cán bộ ở đây, dùng đất đá ném họ. Ngay lập tức việc này được trình báo lên địa phương, ủy ban huyện, địa phương để nghi công an vào cuộc. Thì ngay chiều hôm đó công an đã đi bắt hai đất trống này và ra khỏi họ.

Gia đình họ đến xã đòi phải giao người, nhưng xã nói việc này liên quan đến pháp luật, không thể làm được. Thì họ lại gọi những người anh em, dân trong làng xóm, để bắt là thanh niên đến xã, nói là người gây ra chuyện chính là ông chủ tịch và phó chủ tịch, thì phải trừ hai ông này trừ đi đã.

Số việc xảy ra từ 15 giờ ngày 14 cho đến 4 giờ sáng ngày 15 – hôm qua đây. Họ bao vây và đến 7 giờ thì đất trống đến toàn bộ khu vực nhà, và như hai cán bộ xã vào trong phòng, bắt phải cầm đến thoả gọi trừ đi cho ông trừ người công an huyện để nghi phạm người, nếu không thì họ sẽ đánh.

Đánh xong họ mời hai ông này ra ngoài sân bóng đánh tiếp, đánh người rồi lại xô người vào người hai ông cán bộ này và đánh tiếp nữa. Nhưng lúc này thì cha đất trống đã xuất hiện, và ông để nghi phạm dân là phải bình tĩnh, không được làm những việc như thế nữa, thì dân mời đất trống. Nếu mà không có cha thì chắc chắn dân còn tiếp tục.

Sau đó hai ông chủ tịch và phó chủ tịch được chuyển lên bệnh viện để nhận phẫu thuật cũng như khâu vết thương trên đất trống. Tình trạng của hai bệnh nhân này: bị chấn thương đất trống, mất, lộn, chân tay và chảy máu đất trống, phải khâu vết thương mũi, cần theo dõi chấn thương số não. Ngoài ra còn có ông trừ người công an huyện và mất số cán bộ nữa cũng bị dân đánh. Ông Trần

Tranh chấp đất đai ở Hà Tĩnh : Cán bộ bỏ dân đánh "trộm cắp thóc"

Tác Giả: Th&y My

Thứ Năm, 16 Tháng 8 Năm 2012 14:39

Vấn Sĩ n, trộm cắp công an huyện bỏ mọt sọt vọt thóc ng mọt, đ u, l ng, và hi n đang n m b nh viên đa khoa huyện Can Lộc.

Theo nh l nh kh i t c a công an huyện – ban đ u h c kh i t vi c ch ng ng i thi hành công v cái đã. Còn s vi c sau đó th nào, c th ra sao thì hai ông đi n m vi n r i, và nh ng cán b lãnh đ o hàng đ u c a huyện cũng n m vi n luôn cho nên vi c đó h i khó đ truy tìm nguyên nhân c th nh th nào".